

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số ~~2995~~ 2995/BTTTT-KHTC

V/v rà soát danh sách các huyện, xã thuộc phạm vi địa bàn của Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở giai đoạn 2012-2015

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2012

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh

Ngày 05/9/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1212/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo (sau đây gọi tắt là Chương trình) giai đoạn 2012-2015, trong đó quy định phạm vi địa bàn của Chương trình là 62 huyện nghèo và 07 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định cho huyện nghèo; xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi; xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; xã biên giới; xã an toàn khu; các huyện, xã miền núi vùng cao.

Căn cứ tiêu chí quy định tại Quyết định số 1212/QĐ-TTg, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổng hợp và đăng tải danh sách các tỉnh, huyện, xã thuộc phạm vi của Chương trình (bao gồm 48 tỉnh, 386 huyện, 3.302 xã) thuộc khác làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện các dự án của Chương trình tại địa phương giai đoạn 2012-2015 trên trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông (www.mic.gov.vn).

Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh căn cứ quy định về phạm vi địa bàn thuộc Chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để rà soát đối chiếu với danh sách các huyện, xã của địa phương thuộc phạm vi Chương trình do Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và công bố tại trang thông tin điện tử nêu trên. Sau khi rà soát, nếu có sự sai khác với danh sách do Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và gửi kết quả rà soát bằng văn bản trong đó nêu rõ tên huyện, xã và các tài liệu có liên quan về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 10/11/2012 để tổng hợp.

Trong trường hợp không có văn bản góp ý gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông trước thời hạn nêu trên được hiểu là không có sai khác về số liệu công bố và thống nhất với danh sách huyện, xã thuộc phạm vi Chương trình do Bộ đã xây dựng.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Sở./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trần Đức Lai;
- UBND tỉnh
- Lưu: VT, BQLCTMTQG, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH



Nguyễn Minh Sơn

09540174

LawSoft * Tel: +84-8-3930 3279 * www.ThuVienPhapLuat.vn